

ĐIỆN LỰC TUNG HOÀNH

SAGIANG

I.- ĐIỆN LỰC TẠO LẬP

Điện lực vô hình do nhãn quan trần tục, chớ nguồn gốc nó ở trong 5 ngũ năng, vì tử phụ của nguyên tử (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ), mà tất cả vật thể đều cấu trúc từ nguyên tử, đương nhiên đều có điện năng để sinh động mặc dầu là tử vật thể như đất, đá, gió, nước, lửa và ánh sáng. Từ khi bị chấn động qua tiếng nổ long trời lở đất (Big bang) thiết lập nên vũ trụ Ta Bà chúng ta, chính Hư vô giới đã tung ra ngũ năng để tạo 3 vòng đai lập nên Thượng giới, và tuần tự tung vi linh tử ra bên ngoài Hỗn nguyên khối đến tối cấu tạo theo nguyên tắc ra Định tinh và các Hành tinh cùng Hộ tinh theo vòng quỹ đạo riêng biệt của mỗi vật thể theo điện từ trường của Định tinh. Điện từ trường là do phối hợp của Từ năng và Điện năng trong các sinh động. Điện lực ở mỗi nguyên tử cấu tạo nên vật thể, tàng ẩn trong vật thể, chỉ phát hiện ra khi nào thuận tiện mà thôi. Như điện lực trong con người tạo năng lực con người sinh động, chúng ta thường nhận định Dương điện ở Nam giới và Âm điện ở Nữ giới là do suy luận chớ thật ra điện lực trong cơ thể con người đều có đầy đủ âm dương tính, do cơ năng tác động mạnh yếu của cơ thể Nam Nữ khác nhau mà chúng ta lầm tưởng, hơn nữa dòng điện có 2 chiều nghịch nhau một đầu Âm và một đầu Dương, khi 2 đầu chạm nhau phát ra phản lực, một tia sáng toé ra, nhờ đó mà người ta nhận định 2 cực Âm Dương của dòng điện. Đặc biệt là khi cho dòng điện chạy qua một điện trở phát hiện ra nhiệt lượng, nếu điện trở quá nhỏ tức nhiên tạo ra quang lượng trong công việc bóng đèn điện, lò sưởi điện và bếp điện. Nếu cho dòng điện chạy qua một hệ thống từ lưỡng, tạo ra vận chuyển xoay tròn của điện từ trường. Chính vì đó mà các hành tinh phải lăn xoay theo quỹ đạo do Điện từ trường của Định tinh, cũng như hộ tinh lăn theo quỹ đạo của hành tinh. Qua tính chất điện năng tạo ra theo thiên nhiên do tác động của quang nhiệt và từ năng, người ta tạo ra điện năng bằng cách cho hai thỏi nam châm cọ vào nhau càng nhanh chừng nào, điện năng phát sanh ra càng mạnh chừng nấy. Thông thường dễ nhất là máy phát điện chạy lên trong cơ cấu hai nhóm nam châm chạm nhau, nhưng tốn kém công lực nhiên liệu chạy máy, người ta chế tác phong cơ làm quay chong chóng chuyển vào hai nhóm nam châm chạm nhau phát ra điện năng, tiến bộ lên nữa sử dụng thủy điện cơ vừa dẫn thủy nhập điện, vừa phát triển điện năng nơi các đập Thủy điện lực. Trong điện từ trường của quang năng người ta đặt hệ thống thu quang năng vào hệ thống phát sinh điện năng rất thuận tiện cho mỗi gia đình sử dụng, đặt trên nóc nhà, có nhiều cao ốc đặt trên sân thượng, thu nhận điện năng dồi dào dư xài bán lại cho cơ sở điện lực số điện lực thừa thãi. Tuy nhiên những đòi sử dụng phong điện cơ, không thể nuôi gia súc trâu, bò, ngựa, trâu, dê, phải để cỏ mọc tự nhiên, còn thủy điện cơ lại làm cho sinh thái dòng sông biến đổi, vì trầm tích sản bị chặn nghẹt từ thượng nguồn, khiến cá tôm thiếu thực phẩm sống, và nhất là các đập nước xây chặn giữ nước lại cho chảy về những nơi thiếu nước thủ lợi, khiến cho hạ lưu thiếu nước nguy hại cho đồng ruộng và thủy sản. Còn hệ thống quang điện lực trên nóc cao ốc không được bền mãi lên hóng gió thường nguyệt, mất lạc thú. Dòng điện chạm vào cơ thể sẽ giết chết con người do điện năng cơ thể hấp thụ quá nhiều trở nên quá tải, cho nên khi trời mưa những luồng dây điện bị nhánh cây gãy rơi xuống làm đứt dây điện giết chết người bộ hành hay xa hành, có khi nước mưa chạm điện trên nóc nhà rơi xuống truyền điện theo rất nguy hiểm. Chúng ta thấy chim chóc đậu trên dây điện không bị điện giật, do điện năng của chúng bé nhỏ, nên dòng điện chỉ nhập nội mỏng manh không đáng kể, cũng như khi chúng ta bị chạm dòng điện nhẹ nhàng làm giật mình nhẩy nhồm. Các ổ điện đều được hệ thống cách ly điện kỹ lưỡng, nhưng có nhiều khi trẻ con nghịch ngợm thọt kim loại vào các ổ điện cho biết điện lực ra sao, nếu buông ra kịp thời bị tê tay, nặng hơn chút bị tê bại, nặng nữa là chết, nên người ta cẩn thận sắm thêm những vật trám ổ điện, bết hết các ổ điện trống không sử dụng. Ngày xưa chưa phát hiện điện năng, người ta phải sử dụng nhơn lực quá nặng nhọc, còn sử dụng thêm động vật lực nữa, làm ruộng, chuyên chở hàng hoá phải nhờ trâu bò ngựa, di chuyển hàng nặng hay kéo gỗ phải dùng voi. Ngày nay điện lực thay thế ở các quốc gia tân tiến, chớ còn các quốc gia lạc hậu vẫn còn sử dụng nhơn lực nhiều, nên nghèo nàn do sản lượng quá kém cỏi. Riêng điện lực không gian phát sinh trong sấm sét do 2 nhóm mây chạm vào nhau phát sinh điện năng tạo ra tiếng nổ với tia điện ngoạn ngoạn rất mãnh liệt, đánh sập nhà, gãy cây, mà người xưa người ta thiên lồi theo kiến chiếu yêu của bà Điện mẫu đánh đám ma quỷ, đến nỗi văng rớt búa để mục đồng tóm lấy làm bùa hộ mạng, không sợ ma quỷ ám hại, thật ra các nguyên tử kim loại trong nước mưa bị điện hoá hợp rơi xuống thành một miếng kim loại hỗn hợp nhiều kim loại tính, cho nên lưỡi tầm sét có thể mài lấy nước chế tác với thuốc Bắc trị bệnh kinh phong trẻ con, còn pháp sư dùng trị bệnh tà, mắc đàng dưới, ma quỷ. Điện năng thông thường được kim loại chuyển vận đi với tốc độ nhanh chóng tương đương ánh sáng, nó còn hợp tác với quang năng, nhiệt năng và từ năng di chuyển

khắp mọi nơi trong không gian, tức nhiên nó cũng trợ lực di chuyển theo nó hình ảnh và âm thanh nữa. Áp dụng phương thức này, người ta phát minh ra vô tuyến điện thoại, truyền thanh, truyền hình, đặt biệt nhất là Ra đa, truyền hình nhượng địa có thể thu hình quang cảnh ở nơi xa qua hệ thống máy không ảnh điện lực. Ngoài ra nó có thể xuyên qua vách nhà để thu nhận hình ảnh qua máy thu điện ảnh. Các cơ sở quan yếu đều có máy thu điện ảnh để phòng gian tế đột nhập, nhất là các hệ thống thông ảnh điện thu nhận hiện trường theo điều hướng của cơ giới. Các cơ sở cờ bạc đều sắm hệ thống thông ảnh điện để phòng cờ gian bạc lận và tặc đảng quá nhiều.

II.- ĐIỆN LỰC TUNG HOÀNH

Trong ngũ năng, điện năng được con người mển chuộng nhất, nó phục vụ con rất đa dạng, thượng vàng hạ cám, nó thông đạt chiều rộng lẫn chiều sâu khắp nơi do con người chuyển vận bằng mọi phương tiện, nhất là đường dây kim loại bủa giăng trên những trụ điện cao ngất ngưỡng. Người ta còn thu điện vào bình điện tiện lợi ở những nơi xa xôi, hay chạy máy phát điện lực. Điện lực tung hoành do con người đẩy đưa nó lên trong mọi việc vận dụng trên mặt địa cầu, chớ còn điện lực thiên nhiên trải rộng khắp Thái dương hệ, con người ít đá động tới vì nó quá cao đệ, chỉ tạm tạm dăm ba vận dụng chuyển vận hình ảnh, âm thanh quá chiều lệ, nhưng cũng to tát lắm rồi, như vệ tinh, trạm không gian, phi thuyền không gian chuyển âm thanh và hình ảnh thu nhận về địa cầu. Điện lực hiền hoà phục vụ nhưn loại đặc lực trong nhiều lãnh vực có nhiều khi quá trọng đại tung hoành khắp địa cầu vô địch. Quang điện tuyến mãnh liệt được con người chế tác thành vũ khí Laser mãnh liệt, khí giới điện tử giết người không tiếng nổ. Nhưng đây mới chỉ là Âm quang điện tuyến, còn hợp với từ lực tạo thành Âm quang điện tử tuyến phát xuất từ quả cầu Pha lê cách đây 15.000 năm của người lục địa Atlantic chuyển vận các phi thuyền bay khắp nơi trên mặt địa cầu. Rất tiếc sáng chế này tự thủ đắc không quăng bá nên thui chột mất đi. Các đĩa bay đến tham quan địa cầu sử dụng Dương quang tuyến điện tử chuyển vận tung lực mãnh liệt với tốc độ tương đương ánh sáng, thoạt đến thoạt biến mất trong thời gian nháy mắt, nhưng chúng bị hạ bệ do Trung hoà quang điện tử trong chiến tranh hành tinh vào thế kỷ 22. Điện lực còn được chế tạo ra quang tuyến điện X trong các máy chụp hình nội tạng cơ thể để chẩn đoán bệnh trạng như: lao, ung thư. Người ta đang trù tính quang tuyến điện Y xuyên qua thành trì, cung điện, tường đá, vách sắt để truy tầm hung thủ hay địch quân, như trong chiến dịch hạ sát Bin Ladin, các biệt kích Mỹ đã thi hành hoàn toàn kết quả. Một nữ bác học Việt Nam Dương nguyệt Ánh đã phát minh được vũ khí sử dụng quang điện tuyến đưa viên đạn vào tận hang hóc quân Eo Ki Đa ả náo tiêu diệt trọn gói, được Mỹ thán phục. Máy siêu âm điện tử còn soi rọi tận các tế bào trong cơ thể qua hệ thống hiển vi điện tử có mức phóng đại 10 triệu lần lớn hơn, thấy được toàn vẹn hình ảnh sinh động của tất cả tế bào trong cơ thể với màu sắc trung thực của từng cơ quan bộ phận con người, động vật và cả thảo mộc. Nhờ đó người ta mới biết được cơ cấu sinh thành Nam và Nữ khác nhau do tế bào Nam gù lên ở đầu và tế bào Nữ lõm xuống, cón bằng ngang chính qua bên trái là lại đực, bên phải là lại cái, nên ngày xưa người ta quan niệm Nam tả, Nữ hữu là đúng, chứng minh điển tiến sinh học phức tạp diễn ra trong cơ thể như Protein Kinesin màu vàng di chuyển trong tế bào phát triển cơ thể, phân chia và vận chuyển hoá chất trong các tế bào, cũng như loại virus làm lớp màng bao bọc tế bào sinh học phình to khi tế bào chết để thải hồi ra huyết tương và phân chia vị trí các tế bào mới thay thế hay phát triển. Bên trong tuỷ xương sống các tế bào gốc tạo ra tế bào máu suốt đời gồm: Hồng cầu có trách nhiệm vận chuyển dưỡng khí thanh lọc huyết tương, Bạch cầu tấn công vi trùng bảo vệ cơ thể, Tiểu cầu giúp đông huyết tương làm màng che chỗ vết thương nội ngoại. Nhờ loại hiển vi kính điện tử này mà y học tiến triển vượt bậc, định bệnh chính xác, không còn nạn đau Nam chữa Bắc nữa khiến nhiều bệnh nhưn chết oan ức. Người ta còn chế tạo loại xe chạy bằng điện lực: xe hơi điện, tàu điện, nhưng tàu điện bắt tiện là phải có luồn dây điện câu vào, còn xe điện chỉ cần bình điện có thể chạy không kém xe chạy nhiên liệu, nhưng phải sạc bình điện, nên còn nghiên cứu tạo thêm máy phát sanh điện lực khi xe chạy, nhưng giá thành quá mắc. Điện lực còn sử dụng điều khiển các phi cơ thám thính, oanh tạc không người lái, phi công chỉ ở đài phát tuyến điều khiển mà thôi, cũng như tàu chiến, xe tăng không người lái mà vẫn chiến đấu bắn mục tiêu chính xác đo không ảnh truyền điện tuyến điều khiển bởi chiến binh trong hầm núp, dẫu cho đối phương có huỷ diệt được chiến xa hay chiến thuyền cũng chẳng chết điều động viên. Hiện nay các hoá tiễn được thiết bị điều khiển điện tử chính xác tọa độ đối với địa địa hay không địa, còn đối với địa không hay không không, người ta trù liệu điện tử năng điều động theo sát mục tiêu qua hệ thống kim năng hay nhiệt năng không sai trật. Điện lực còn được tận dụng vào các loại động cơ hạng nặng, có thể di sơn đảo hải trong tương lai như: Máy bắn đá, máy đào đường hầm xuyên núi, xuyên biển. Máy xây đá ra sạn sử dụng trong trải đường, trộn bê tông. Máy vận chuyển đá tảng xây đập, xây đê nhất là đập thủy điện. Hoà Lan đã thành công trong việc xây đê khổng lồ biến đất thấp ở dọc bờ biển thành bình nguyên rộng lớn, mở rộng khu

sinh động đất đai. Máy chuyển vận đất đá ra giữa biển tạo ra những hòn đảo nhân tạo để làm phi trường, hay nhà hàng, khách sạn, hoặc bãi tắm biển thích thú, và còn làm những hoa viên hay đất trồng rẫy ở Nhật và Á Rập. Riêng điện lực trong cơ thể sinh vật đối với thực vật tạo năng phát triển đơm hoa kết quả, thích nghi theo khí hậu nóng lạnh, như là tạo cuộc sống tiệm sinh, đối với động vật tạo nhiệt lực trong loài thú tộc độc đáo là sống được nơi băng giá và nơi sâu thẳm thăm không có ánh sáng, cũng như các con thú chịu nổi mùa đông băng tuyết như gấu, chó sói, chim cánh cụt, hải cẩu, nai, hươu, đối với con người điện lực tiềm ẩn trong cơ thể giúp cho dân Eskimo sống nổi vùng băng giá. Có nhiều người điện lực quá mạnh sử dụng trực tiếp làm bóng đèn điện chấy, làm chạy máy truyền thanh, truyền hình, và độc đáo ngay cả máy điện thoại không dây. Ông Đạo Vuốt và ông Đạo Liếm sử dụng nhơn lực điện chữa trị bệnh nhơn hiệu quả. Ông Thầy Hồng Sơn sử dụng thần lực điện có thể chẩn mạch tay áo bệnh nhơn vắng mặt đoán trúng bệnh trạng và chữa trị hiệu quả, còn trực tiếp ông sử dụng thần lực điện chữa trị bệnh nhơn rất thành đạt.

III.- ĐIỆN LỰC HIỆN DỤI TUNG HOÀNH PHỤC VỤ CON NGƯỜI

Điện lực tung hoành khắp Thái dương hệ và luôn cả Vũ trụ, nhưng với mục tiêu phục vụ hiện dui đại đa số, nó chỉ sát hại khi bắt buộc hay vô tình má thôi. Như nó đánh sập nhà khi sấm sét là bắt buộc hay vô tình. Nó giết con người chết là khi con người vô tình chạm phải nó. Máy giết người bằng điện lực sử tử tội nhân là do con người sử dụng nó. Chúng ta có lỗi cho nó tung hoành sát hại oan uổng lắm. Điện lực trong cơ thể con người tuy yếu ớt chúng ta không nhận thức được, nhưng khi chuyên luyện nó mạnh mẽ lên trở nên hữu ích, chính quý vị chánh đẳng chánh giác đã thúc đẩy điện lực tới đại đến mức độ phát tiết ra hào quang ở Hà đào thành rất thanh thoát và đạt thành quả bất thối chuyển thoát vòng tục luy, luân hồi quả báo, trầm luân khổ khổ thượng thăng về Thượng giới an dưỡng cho tới khi Vũ trụ Hoại không cả hàng trăm tỷ năm. Chúng ta hiện có nhơn lực điện nhưng chúng ta chưa biết sử dụng triệt để nên đành chịu bệnh hoạn tật nguyên. Thí dụ như khi chúng ta thấy đau bụng do ăn không tiêu, nếu chúng ta áp hai bàn tay trên bụng nằm yên một chút Nam bàn tay trái đặt bên dưới (Nữ nghịch lại), bàn tay mặt đặt bên trên, hai ngón cái chạm đầu nhau, chừng 5 phút chúng ta thấy một nhiệt lượng toả xuống da bụng và từ từ bụng hết đau. Đây là do nhơn lực điện của chúng ta tự điều trị. Khi chúng ta thấy ngứa chỗ nào, chúng ta gãi chỗ đó tức nhiên hết ngứa do nhơn lực điện giúp cho. Các thần lực điện gia luyện được điện lực quá hùng hậu, trị bệnh đau nhức hay những bệnh thông thường như Đạo Liếm, Đạo Vuốt. Riêng ông Đạo Nổi thần lực điện quá mãnh liệt trị bệnh đại tài lại còn nổi linh binh trên mặt nước, chính tác giả khi còn nhỏ đã mục kích ông Đạo Nổi Cao Lãnh ngồi kiết già trên mặt nước tại con rạch ngang qua chợ Cao Lãnh với sự chiêm ngưỡng của hàng ngàn người. Con rắn Trun sử dụng điện từ lực hút con Lươn tự chui vào miệng chịu chết, con rắn Trun nhỏ nuốt con Lươn quá khổ nên cả hai đều chết, để người ta bắt về ngâm rượu thuốc trị bệnh nhức mỗi đại hiệu quả. Con chim Thầy Bói bay trên không sử dụng điện từ lực chiếu xuống con mồi dưới đất chịu trận để cho nó sà xuống quắp lên, không chạy trốn. Nó bao quát cả không gian của Thái dương hệ và cả Vũ trụ với tiêu chuẩn hỗ trợ chứ không sát phạt ai hết. Riêng Đại hồng thủy đã từng quét sạch sinh vật do điện từ trường bên ngoài màng ORION bị khủng hoảng do điện từ trường địa cầu xáo trộn, làm tách rời hấp lực ra xa từ 100 mét đến 500 mét, vô tình hấp lực hút nước đại dương lên cao theo nhịp độ của hấp lực không gian, lơ lửng khối nước khổng lồ rơi xuống đại lục tạo ra Đại hồng thủy. Vào năm 2015 và 2016 nếu có chiến tranh nguyên tử sẽ nảy sanh ra Đại hồng thủy tiêu diệt hết sinh vật khủng khiếp, chúng ta không thể buộc tội oan uổng cho điện lực.

Vậy khi sử dụng điện lực, chúng ta nên điều hoà nó vào vị trí dui hiền, bớt đi tham sân si tác oai tác ác, biến nó thành Điện thần hung ác để nạn nhân nguyên rửa. Như sử dụng điện lực vào chiến dịch hoà bình, đem nó phục vụ nhơn sinh, thay vì chế tác vũ khí, cơ giới chiến tranh bằng điện lực, chúng ta dùng điện lực chữa trị bệnh nhân tật nguyên, dùng nó vào cơ giới phục vụ sinh hoạt nhơn sinh như xe điện, tàu điện, xe lăn điện, nhãn quan điện tử cơ giới, thính quan điện tử cơ giới, tâm quan điện tử cơ giới, tâm diện đồ điện tử, thanh lọc huyết cơ giới điện tử, quang uyển X, quang tuyến hồng tử ngoại. Mong mỗi các nhà bác học và khoa học gia nên có từ tâm chế tác cơ giới điện tử phục vụ nhơn sinh hơn là tàn sát địch thủ, hầu chiếm đoạt bá quyền thiên hạ theo dục vọng ngông cuồng của ác nhân mất cả nhơn tính, chỉ coi quyền lợi là tuyệt đối, muốn bắt mọi người mọi quốc gia từng phục, làm nô lệ cho họ để rồi đưa nhơn loại đến thảm hoạ diệt chủng.

Sacramento, ngày 3 tháng 10 năm 2013
SAGIANG